



การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้เพื่อรองรับ AEC

เมื่อมีการเปิดเสรีทั้งการค้าและบริการในภูมิภาคอาเซียน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมขนาดกลาง (SMEs) ที่มีเงินลงทุนน้อย มีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ำจะได้รับผลกระทบจากการแข่งขันทางการค้ากับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่มีขนาดเงินลงทุนใหญ่กว่า ซึ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมขนาดกลางจะต้องเร่งปรับตัว เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตน ให้ทัดเทียมหรืออย่างน้อยต้องให้ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ปัญหาการขาดแคลนแหล่งเงินทุนหรือไม่มีเงินลงทุนเพียงพอต่อการปรับตัวให้ทันยุคของโลกเสรีทางการค้าอาเซียนได้



ดังนั้นรัฐบาลซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดังกล่าว จึงต้องสร้างหรือหามาตรการทั้งในการส่งเสริมเงินทุนให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมขนาดกลาง และสร้างมาตรการทางภาษี เพื่อรองรับขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการดังกล่าวทั้งในเรื่องแหล่งเงินทุนการหาทรัพยากร หรือแม้กระทั่งมาตรการทางภาษีอากรที่จะมาส่งเสริมหรือเป็นโล่ป้องกันให้กับผู้ประกอบการไทยให้ได้รับประโยชน์และส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบไทยให้ได้รับประโยชน์และส่งผลกระทบน้อยที่สุด โดยสามารถปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างเหมาะสม

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จึงได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อขยายขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน โดยการขยายฐานภาษีเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทางภาระภาษีในการลงทุนเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีรายละเอียดดังนี้

1. การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 583) พ.ศ.2558 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล กล่าวคือ มาตรา 6 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ตาม (ก) ของ (2) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ทั่วยหมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตราดังต่อไปนี้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป

1) ร้อยละสิบห้าของกำไรสุทธิ สำหรับกำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่เกินสามแสนบาทแต่ไม่เกินสามล้านบาท

2) ร้อยละยี่สิบของกำไรสุทธิ สำหรับกำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่เกินสามล้านบาท

2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 290 (พ.ศ.2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้จากการขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการซื้อขายผ่านระบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีขึ้นแต่ไม่รวมถึงเงินได้จากการขายหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นกู้หรือพันธบัตร เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทางภาระภาษีระหว่างการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสมาชิกอาเซียน

3. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับ 538) พ.ศ.2555 ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งอยู่ในประเทศไทย และได้รับเงินปันผลจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลธรรมดาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้นำหลักทรัพย์เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอมให้ผู้จ่ายเงินได้นั้นหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้เมื่อถึงกำหนดยื่นรายการให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลดังกล่าว มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มีเงินได้ดังกล่าวไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้คืน

หรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้คืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทางภาระภาษีระหว่างเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ในปลายปี พ.ศ.2556 กรมสรรพากรได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 575) พ.ศ.2556 โดยให้ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้สุทธิที่ได้รับในปีพ.ศ.2556 และปีพ.ศ.2557 ไว้ในมาตรา 3 กล่าวคือ

1) เงินได้สุทธิไม่เกินหนึ่งแสนบาทให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละห้า

2) เงินได้สุทธิเฉพาะส่วนเกินหนึ่งแสนบาท แต่ไม่เกินสามแสนบาท ให้จัดเก็บในอัตราลดลง จากร้อยละสิบให้เหลือร้อยละห้า สำหรับเงินได้สุทธิส่วนที่เกินสามแสนบาทแต่ไม่เกินห้าแสนบาทให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละสิบ

3) เงินได้สุทธิเฉพาะส่วนที่เกินห้าแสนบาท แต่ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทให้จัดเก็บในอัตรา ลดลงจากร้อยละสิบให้เหลือร้อยละห้า สำหรับเงินได้สุทธิส่วนที่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท แต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาทให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละยี่สิบ

4) เงินได้สุทธิเฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งล้านบาทแต่ไม่เกินสองล้านบาท ให้จัดเก็บในอัตราลดลงจากร้อยละสามสิบให้เหลือร้อยละสิบห้า สำหรับเงินได้สุทธิส่วนที่เกินสองล้านบาทแต่ไม่เกินสี่ล้านบาท ให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละสามสิบ

5) เงินได้สุทธิส่วนที่เกินสี่ล้านบาท ให้จัดเก็บในอัตราลดลงจากร้อยละสามสิบเจ็ด ให้เหลือร้อยละสามสิบห้า จากการออกกฎหมายทั้ง 4 ฉบับดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้พยายามปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้ นักลงทุนและผู้ประกอบการในประเทศไทย นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนการผลิต และสามารถสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนไทยกับต่างชาติในระบอบทุนนิยมเข้ามาใช้ในประเทศไทย จนทำให้เกิดผลกระทบต่อคนในชาติอีกด้วย